

ด่วนที่สุด



ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๔๕๓๖

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปร้องสั่งการและประเด็นการประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นการประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

บัญชีแนบท้าย

๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๕. นายอำเภอทุกอำเภอ
๖. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ข้อสั่งการและประเด็นการประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเขตพื้นที่ชุมชนในเขตเมือง เพื่อวางแผนการดำเนินการเชิงรุกในการเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนมาก	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ๔. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๒	ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบให้เทศบาลนครเชียงใหม่จัดตั้ง Community Isolation (CI) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าว นั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบในหลักการให้เทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถเพิ่มจำนวนเตียงใน Community Isolation (CI) ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตามสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๓	๓.๑ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit) เพื่อใช้ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๓.๒ เนื่องจากการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit) มีแนวปฏิบัติที่ต้องสอบถามไปยังองค์การเภสัชกรรมก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ ดังนั้น ขอให้อำเภอทุกอำเภอ สำรวจจำนวน/ความต้องการในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่รวบรวม เพื่อจะได้ประสานรายละเอียดและแจ้งความประสงค์/จำนวนในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ไปยังองค์การเภสัชกรรม หากองค์การเภสัชกรรมมีหนังสือตอบกลับมายังจังหวัดว่าไม่มีชุดตรวจ ATK จำหน่าย จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอทุกอำเภอ